

## S 2- LUYỆN THI QUA CÂU GIA MÔN NGỮ VĂN NĂM 2019

(Thời gian: 120 phút)

### Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Trong quá trình phát triển, tre không ngừng sinh trưởng và phát triển bền vững ngay cả trong suốt 4 năm dài, như vậy, tre có thể chịu đựng được toàn bộ cấu trúc, trọng lượng và trọng lượng trên mặt đất ngày này qua ngày khác. Hình thức này cho phép tre tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Nhờ bền, sức mạnh và sự dẻo dai mà tre phát triển nhanh hơn so với những loài cây thân gỗ khác. Với những loại khác, không có hình thức mọc vng ch c, chúng vẫn có thể phát triển, tuy nhiên, chúng không thể có tuổi thọ lâu dài.

Điều đáng ngạc nhiên là trong cuộc sống. Nếu bạn muốn trở thành công nhân, có những mối quan hệ tùy tiện, hay có cảm hứng bạn mong muốn, bạn cần phải có một nền tảng vững chắc, đó là tính cách, giá trị, thái độ sống của bạn. Tất cả đều bắt đầu từ phía bạn. Trở thành người phù hợp và làm những việc cần thiết, bạn sẽ trở nên giàu có.

Chỉ có bạn mới biết cách phát triển của bạn thân. Hãy tin tưởng vào con người của bạn. Bạn cần tâm hồn của người khác, vì vậy hãy theo những người thành công mà quên mất chính mình để tìm kiếm bên trong. Có thể trong khi bạn chưa có gì trong tay, người khác đã trở nên giàu có. Nhưng càng như vậy, bạn càng cần phải trang bị cho bạn thân một nền tảng vững chắc.

( Hoàng Hoa (Theo Trí thức trẻ /Timewiser)

1. Vì sao ra quá trình phát triển của cây tre trong văn bản có tác động gì?
2. Chỉ ra và nêu tác động của biện pháp tu từ cú pháp trong câu: Nếu bạn muốn trở thành công nhân, có những mối quan hệ tùy tiện, hay có cảm hứng bạn mong muốn, bạn cần phải có một nền tảng vững chắc, đó là tính cách, giá trị, thái độ sống của bạn.
3. Tại sao người viết kỹ thuật như: Chỉ có bạn mới biết cách phát triển của bạn thân.
4. Thông điệp mà anh/chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Nêu rõ lý do chọn thông điệp đó.

### Phần II. Làm văn (7,0 điểm)

#### Câu 1. (2,0 điểm)

Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của việc “trang bị cho bạn thân một nền tảng vững chắc” dựa vào nội dung trong cuộc sống hôm nay trích phần đọc hiểu.

#### Câu 2. (5,0 điểm)

Trong hai khổ thơ của bài thơ Sóng, nhân vật trữ tình soi vào sóng những nét đẹp tình yêu:

<i>D d i và d u êm</i>	<i>Ôi con sóng ngày xưa</i>
<i>n ào và l ng l</i>	<i>Và ngày sau vẫn thế</i>
<i>Sông không hề quên mình</i>	<i>Như khát vọng tình yêu</i>
<i>Sóng tìm ra tận bờ</i>	<i>Bờ hi vọng trong ngực</i>

Trong hai khổ thơ, tình yêu tan vào sóng đã hiện ra và bắt đầu:

<i>Cuộc đời tuy dài thế</i>	<i>Làm sao lòng tan ra</i>
<i>Năm tháng vẫn đi qua</i>	<i>Thành trầm cảm sóng nhớ</i>
<i>Như biển kia dẫu rộng</i>	<i>Giữa biển lớn tình yêu</i>
<i>Mây vẫn bay về xa</i>	<i>Ngàn năm còn vỗ</i>

(Ngữ Văn 12, Tập một, tr.155 – 156, NXB Giáo Dục – 2008)

Comment của anh/chị về vẻ đẹp tình yêu trong các khổ thơ trên. Tóm tắt, rút ra nhận xét về sự vận động của hình tượng Sóng và em.